

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.61/66 อ่อนค่า รอปัจจัยใหม่หนุนทิศทาง จับตาดัชนี CPI-PPI สหรัฐฯ สัปดาห์นี้

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 พ.ย. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ยังไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่ต้องติดตาม ตลาดรอตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ สัปดาห์นี้

เช้าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่า จากราคาทองคำที่ปรับตัวลง ด้านสกุลเงินในภูมิภาคเคลื่อนไหวทิศทางเดียวกับเงินบาท

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 34.50 - 34.70 บาท/ดอลลาร์

สำหรับวันนี้ยังไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่ต้องติดตาม ตลาดรอตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ สัปดาห์นี้ ทั้งดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค. ในวันพุธ และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค. ในวันพฤหัสบดี

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 153.70/154.00 เยน/ดอลลาร์ จากเป็นวานนี้ที่ระดับ 153.67 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0640/0670 ดอลลาร์/ยูโร จากเป็นวานนี้ที่ระดับ 1.0670 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของชปท. อยู่ที่ระดับ 34.297 บาท/ดอลลาร์

- "เงินบาท" กลับมาอ่อนค่าหนักที่ 34.30 บาทต่อดอลลาร์ ท่ามกลางความ "กังวลสงครามการค้า" ระยะข้างหน้า และ "เงินเพื่อสหรัฐฯ" ยังสูงกว่าเป้าหมาย ส่งผลกดดันเฟดลดดอกเบี้ย น้อยกว่าคาด "กรุงเทพฯ" มองเงินบาทผันผวน ชี้ปลายปีมีโอกาสพลิกแข็งค่าแตะ 33 บาท รับไฮซีซั่น "ท่องเที่ยว-ส่งออก" หนุนปี 68 ผันผวนกว่าค่าเฉลี่ยอดีต เหตุ "ทรัมป์" เดินหน้านโยบายกีดกันนำไปสู่สงครามการค้ารอบใหม่

-รัฐบาลคาด นทท. ช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 67 คึกคัก ยอดจองเที่ยวบินพุ่ง 36% จากปีก่อน ตลอดเดือนพ.ย. มีจำนวน 73,500 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 2,450 เที่ยวบิน

-ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานปารีส เปิดเผยว่า ททท. จะจัดสรรงบประมาณปี 2568 ประมาณ 12 ล้านบาท สำหรับแผนการตลาดหลักที่เจาะตลาดสินค้าหรูในฝรั่งเศสและเบลเยียม ลักซ์ ที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง อาทิ การจับมือกับแบรนด์หรู เช่น หลุยส์ วิตตอง และคาร์เทียร์ ในการจัดทริปลือมวชนและอีเวนต์ไลฟ์สไตล์สุดหรู เดือน ธ.ค.นี้ โดย ททท.จะร่วมมือกับหลุยส์ วิตตอง เพื่อจัดทำคู่มือท่องเที่ยวเมืองฉบับใหม่สำหรับประเทศไทย

-ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขามินนีแอโพลิส กล่าวว่า นโยบายภาษีการค้าของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ หากบรรดาประเทศคู่ค้าทั่วโลกของสหรัฐฯ ใช้มาตรการตอบโต้

-ราคาบิตคอยน์พุ่งขึ้นทำสถิติใหม่ที่เหนือระดับ 89,000 ดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากการที่ตลาดคริปโทเคอร์เรนซียังคงขานรับชัยชนะของโดนัลด์ ทรัมป์ ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขณะที่นักวิเคราะห์หลายรายคาดการณ์ว่า ราคาบิตคอยน์มีแนวโน้มทะยานขึ้นแตะระดับ 100,000 ดอลลาร์

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 153.77 เยน จากระดับ 152.69 เยน นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.8809 ฟรังก์ จากระดับ 0.8761 ฟรังก์ และแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3926 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3914 ดอลลาร์แคนาดา

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันจันทร์ (11 พ.ย.) โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ รวมทั้งการที่นักลงทุนกังวลว่าชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของโดนัลด์ ทรัมป์ อาจส่งผลให้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เผชิญกับความไม่แน่นอน

-กระทรวงแรงงานสหรัฐ มีกำหนดเปิดเผยดัชนี CPI ประจำเดือนต.ค.ในวันพุธนี้ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ดัชนี CPI จะปรับตัวขึ้น 2.4% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายปี ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก.ย. และคาดว่า CPI พื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน จะปรับตัวขึ้น 3.3% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายปี ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก.ย.เช่นกัน

-นักลงทุนจับตาเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ซึ่งจะกล่าวสุนทรพจน์ว่าด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ ในงานเสวนาที่เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. เวลา 15.00 น. ตามเวลาสหรัฐ หรือตรงกับวันศุกร์ที่ 15 พ.ย. เวลา 03.00 น.ตามเวลาไทย

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้